
 

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG GYDOL OES 
 

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD YN NHŶ PENALLTA, YSTRAD MYNACH 
AR DDYDD MAWRTH, 22AIN MAI 2018 AM 5.30PM 

 

 
YN BRESENNOL: 

 
Cynghorydd D.Havard - Cadeirydd 

Cynghorydd C. Andrews - Is-gadeirydd 
 
 

Cynghorwyr: 
 

C. Andrews, P.J. Bevan, A. Collis, S. Cook, A. Farina-Childs, W. David, D.T. Hardacre, 
B. Miles, J.E. Roberts, R. Saralis, J. Simmonds a R. Whiting 

 
 

Ar y cyd gyda: 
 

K. Cole (Prif Swyddog Addysg), S. Richards (Pennaeth Gwasanaeth Addysg, Cynllunio a 
Strategaeth) T. Rawson (Cyfreithiwr) ac E. Sullivan (Uwch Swyddog Gwasanaethau 
Pwyllgor). 

 
 

Hefyd yn Bresennol: 
 
 Aelodau Cyfetholedig: Mr D. Davies (Cymdeithas Llywodraethwyr Caerffili ), Mr M. Barry a 

Mr R. Morgan (Rhiant Lywodraethwyr) Mrs J. Havard a Mrs P.J. Ireland (UCA) a 
Mr M. Western (Cynrychiolydd dros Addysg Comisiwn Archdiocesaidd Eglwys Uniongred 
Rwsia Caerdydd) 

 
 Ms. N. Dargie (Pennaeth Ysgol Gynradd Sant Iago), E. Pryce (GCA), G. Wellington (GCA) a 

Ms J. Wood (GCA) 
 
 

1.  YMDDIHEURIADAU DROS ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau dros absenoldeb gan Gynghorwyr M.P James, Mrs G. Oliver a 
Mrs T. Parry. 

 
 

2. DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
 

Ni chafwyd datganiadau o ddiddordeb ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 
 

 

3. COFNODION - PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG GYDOL OES ARBENNIG - 19EG EBRILL 
2018  

 
PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg Gydol  
Oes a gynhaliwyd ar 19eg Ebrill 2018 fel cofnod cywir a'u llofnodi gan y Cadeirydd. 



 

 

4. COFNODION- PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG GYDOL OES - 24AIN EBRILL 2018 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg Gydol 
Oes a gynhaliwyd ar 24ain Ebrill 2018 fel cofnod cywir a'u llofnodi gan y Cadeirydd. 

 
 
5. YSTYRIED UNRHYW FATER A GYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR CRAFFU YN UNOL Â'R 

WEITHDREFN GALW I MEWN 
 
 Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion i'r Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn. 
 
 
6. ADRODDIAD YR AELOD CABINET 
 
            Cyflwynodd y Cynghorydd P. Marsden (Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad) ei 

Datganiad Aelod Cabinet gwanwyn 2018 a dynnodd sylw'r Aelodau at y data sy'n ymwneud 
ag diarddeliad disgyblion a'i duedd i fyny dros y blynyddoedd diwethaf fel ffordd o amlygu'r rôl 
y mae angen i CBSC chwarae mewn ysgolion heriol trwy gyrff llywodraethu a mecanweithiau 
eraill. Cyfeiriodd Aelod y Cabinet hefyd at y cynnydd a wnaed mewn perthynas â cheisiadau 
am y Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg. 

 
 Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelod Cabinet am ei hadroddiad. 
 
 
7. YSTYRIED UNRHYW FATER A GYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR CRAFFU YN UNOL Â'R 

WEITHDREFN GALW I MEWN 
 
 Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion i'r Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn. 
 
 
8. BLAENRAGLEN WAITH Y DYFODOL  PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG GYDOL OES 
 
 Cyflwynodd y Swyddog Craffu Dros Dro'r adroddiad a oedd yn amlinellu Blaenraglen Waith y 

Dyfodol  Pwyllgor Craffu Addysg am Oes drafft o fis Mai 2018 hyd at fis Gorffennaf 2018. 
 
 Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y rhaglen waith a gwneud unrhyw newidiadau neu gynnig 

unrhyw eitemau ychwanegol i'w cynnwys ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. 
 
            Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â chynigion Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif a 

threfnu'r adroddiad nesaf yn dilyn cau'r broses ymgynghori. Cadarnhaodd y Swyddog y 
byddai hyn yn un o'r cynigion i'w trafod yng ngweithdy blaenraglen waith y pwyllgor ym mis 
Gorffennaf. Gofynnodd y Swyddog hefyd i'r Aelodau ystyried unrhyw ychwanegiadau y 
byddent yn hoffi eu gwneud a'u cyflwyno i'r gweithdy i'w hystyried. 

 
 Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 

cael ei gymeradwyo. Cytunwyd ar hyn yn unfrydol drwy godi dwylo. 
 
  PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhaglen waith a atodir i'r adroddiad. 
 
 
9. ADRODDIADAU'R CABINET 
 
 Ni chafodd adroddiad y Cabinet a restrir ar yr agenda ei alw ymlaen i'w trafod yn y cyfarfod. 



 

 ADRODDIADAU'R SWYDDOGION  
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiadau canlynol. 
 
 
10.  CYFLWYNIAD GAN YSGOL GYNRADD SANT IAGO - YSGOLION SY'N ACHOSI PRYDER 
 

Gyda chytundeb y Cadeirydd a chymeradwyaeth y Pwyllgor, cytunwyd i ddwyn yr eitem hon 
ymlaen ar yr agenda. 
 
Rhoddodd Ms Nikki Dargie, Pennaeth Ysgol Gynradd Sant Iago gyflwyniad yn amlinellu'r 
ymyriadau a'r broses y bu'n ei hyrwyddo ers ei phenodi er mwyn sicrhau cynnydd a gwelliant 
cynaliadwy yn yr ysgol. 
 
Manylodd Ms Dargie y meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwelliannau a oedd yn cynnwys codi 
safonau darllen ac ysgrifennu yng Nghyfnod Allweddol 2, gwella presenoldeb a phrydlondeb, 
datblygu cynllunio’r cwricwlwm, mireinio hunanwerthuso a gwella’r broses gynllunio a datblygu 
rôl y Llywodraethwr wrth ddarparu her i'r ysgol.  Amlinellodd y systemau a roddwyd yn eu lle a 
nododd y gwelliant a gyflawnwyd a'r ymyriadau a ddefnyddiwyd. Pwysleisiwyd pwysigrwydd 
gosod targedau cywir fel yr oedd y cymorth a ddarparwyd gan ddyraniad Cynghorydd Her y 
GCA. Nodwyd bod cyfarfodydd cynllunio ymyriadau misol, ymyrraeth ychwanegol gan 
Gymorth Ymddygiad a lleoliad SLLA hefyd wedi cyfrannu at lwyddiannau'r ysgolion. 
 
O ran cyfranogiad rhieni, dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr ysgol yn hyrwyddo'r rhaglen 'Y 
gorau allaf fod i mi' ac yn dyfarnu Talebau Argos i rieni fel gwobr i deuluoedd â phlant ble mae 
eu cyfradd presenoldeb yn 98% neu’n uwch, fel gwobr. Cydnabuwyd cefnogaeth gan 
Gadeirydd y Llywodraethwyr a nodwyd eu rôl wrth yrru’r newid. Rhoddodd Ms Dargie ar 
gofnod ei diolch i'r  staff a oedd wedi rhoi cryn dipyn o waith i mewn ac roedd yn teimlo bod 
gosod y cerrig milltir a mesurau clir ac amserau ymateb o ran y camau gweithredu wedi bod 
yn amhrisiadwy. Roedd cyfathrebu clir a bod yn agored ac yn dryloyw gyda'r holl randdeiliaid 
wedi bod yn allweddol i’r llwyddiant. 
 
Wrth gloi ei chyflwyniad nodwyd bod Ysgol Gynradd Sant Iago wedi symud allan o Adolygiad 
ESTYN ddydd Iau diwethaf a llongyfarchodd pawb a oedd yn bresennol Ms Dargie am y 
cyflawniad hwn. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i Ms Dargie am ei chyflwyniad a chroesawyd cwestiynau'r Aelodau. 
 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch Ymgynghorwyr Her y GCA a'u perthynas â'r Ysgol.  
Cadarnhaodd Ms Dargie fod gan yr ysgol 3 ymgynghorydd her wahanol ond nid oedd hyn 
wedi effeithio ar y cynnydd a wnaed a dywedodd ei bod wedi derbyn mwy na digon o gymorth 
gan y GCA. 
 
Gofynnwyd am eglurhad pellach o ran y system tracio a ddefnyddiwyd a nodwyd nad oedd y 
system wreiddiol yn addas ar gyfer y pwrpas ond ers symud i'r model SIMS roedd data cyson 
wedi'i gynhyrchu ac roedd y fethodoleg hon yn cael ei rannu fel model o arfer da. 
 
Diolchodd y Pwyllgor Craffu Addysg Gydol Oes i Ms Dargie am ei phresenoldeb a dymuno 
pob llwyddiant iddi ac Ysgol Gynradd Sant Iago yn y dyfodol. 

 
 
11. GWERTH AM ARIAN 2017/2018 GWASANAETH CYFLAWNI ADDYSG (GCA) 
 

Cyflwynodd Mr Geraint Wellington, Ysgrifennydd Cwmni'r GCA yr adroddiad a gyflwynodd y 
sefyllfa gwerth rhanbarthol ar gyfer arian GCA a gomisiynwyd yn allanol ar gyfer 2017/2018. 
 



 

Hysbyswyd yr aelodau nad oedd yr adroddiad yn dadansoddi'r wybodaeth i Fwrdeistref Sirol 
Caerffili yn fanwl, ond yn hytrach yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar y gwasanaeth rhanbarthol a 
osodwyd yn erbyn nifer o ganlyniadau mesuradwy. 
 
Nodwyd bod gwerth am arian wedi'i fesur trwy ystyried tri maes penodol: Economi, 
Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd ac yn achos dau ddimensiwn arall y GCA wedi eu 
hymgorffori yn y dadansoddiad sef Ecwiti a Chynaliadwyedd. Cyfeiriwyd yr aelodau at adran 
4.3.1 o'r adroddiad a oedd yn manylu ar gasgliadau'r ymgynghorydd allanol. Roedd wedi 
canfod bod y GCA yn darparu gwerth da am arian oherwydd bod y canlyniadau cyffredinol yn 
gwella o lefel is o wariant o ganlyniad i adnoddau sy'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn deg 
ac mewn ffordd gynaliadwy, gyda manteision canlyniadol i ysgolion a disgyblion ar draws y 
rhanbarth. Roedd Adran 4.3.2 yr adroddiad yn manylu ar y ffordd y lluniwyd y casgliad hwn ac 
yna cyfeiriwyd yr Aelodau at Atodiad 1 yr adroddiad a oedd yn cynnwys y dystiolaeth a oedd 
yn sail i'r datganiad hwnnw. 
 
Manylwyd ar sefyllfa ariannol y GCA a nodwyd y gostyngiad yn yr arian craidd a'r cyllid grant.  
O ganlyniad, roedd cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i'w wario yn 2017-18 yn 7% yn llai 
nag yn 2016-17 a rhagwelir y byddai 2018-19 yn 12% yn llai nag yn 2016-17. Cyfeiriwyd at y 
cynnydd yn y gyfradd dirprwyo i ysgolion a'r effaith a gafodd hyn ar incwm gweddilliol.  
Cyfeiriodd Mr Wellington at dudalennau 37 a 38 yr adroddiad a'r tablau a gynhwyswyd ynddi a 
oedd yn dangos gwell categoreiddio ysgolion ar lefelau ysgolion cynradd ac uwchradd ynghyd 
â chanlyniadau arolygu ESTYN. Amlinellir effaith tlodi ar berfformiad a nodwyd bod y bwlch 
rhwng disgyblion CYRH a Dim-CYRH wedi lleihau ar bob lefel er bod CA4 wedi aros yn 
weddol sefydlog.  
 
O ran gwariant ar gyfer y tymor hir, cadarnhaodd Mr Wellington fod y rhagamcanion yma wedi 
cael eu rhwystro gan gapasiti a phrydlondeb cyllid grant Llywodraeth Cymru na chafodd ei 
dderbyn tan ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
 
I gloi, dywedwyd wrth yr Aelodau bod gwelliannau mewn cyrhaeddiad nid yn unig yn 
gyfrifoldeb y GCA, mae Arweinwyr Ysgolion a Chyrff Llywodraethol hefyd â rôl hanfodol i'w 
chwarae a rhaid iddynt ymgysylltu'n llawn er mwyn i'r rhaglen wella symud yn gyflym. Mae 
gwerth am arian yn broses barhaus sy'n canolbwyntio ar strategaeth ariannol gadarn ac roedd 
yr GCA yn gweithio'n dda gyda chonsortia eraill yn hyn o beth. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i Mr Wellington am ei adroddiad a chroesawyd cwestiynau'r Aelodau. 
 
Mynegodd yr Aelodau bryder bod y cynnydd ar lefel uwchradd yn dal yn rhy araf ac yn rhy 
amrywiol. Cadarnhaodd Mr E. Pryce fod y GCA yn cydnabod yr amrywiaeth yn y cyfnod 
allweddol hwn a'r gwaith sydd i'w wneud er mwyn sicrhau gwydnwch ysgolion ar lefel TGAU.  
Mynegwyd pryderon pellach mewn perthynas â'r gostyngiad mewn perfformiad o Gynradd i 
Uwchradd o ystyried y perfformiad rhagorol yn y cyfnod sylfaen a CA2. 
 
Eglurwyd y ffactorau lluosog sy'n effeithio ar welliant a nodwyd eu bod yn anodd eu 
rhagfynegi ond roedd yr Aelodau o'r farn nad oedd gwelliant ar gyflymder ddigon cyflym a lle 
roedd cyflawniadau, nid oedd yn ymddangos yn gynaliadwy.   
 
Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â lefelau staffio llai a pha effaith y cafodd hyn ar 
ddarpariaeth gwasanaethau, yn bennaf o ran ymygynhorwyr her. Mynegodd yr Aelodau eu 
rhwystredigaeth nad oedd data penodol Caerffili wedi'i gynnwys yn yr adroddiad. 
 
O ran lefelau staff, eglurwyd natur swyddi cywerthedd amser llawn a chynghorwyd yr 
Aelodau, gan fod y GCA yn sefydliad rhanbarthol, bod ei sefyllfa gwerth am arian wedi'i 
werthuso yn rhanbarthol ac felly fe'i cyflwynwyd fel portread rhanbarth i Aelodau ystyried. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw ysgolion wedi penderfynu peidio â chymryd cymorth y 
GCA a pha gefnogaeth y gallent ei ddisgwyl pe na bai trwy'r GCA. Cadarnhaodd y Prif 



 

Swyddog Addysg lle roedd hyn wedi digwydd y byddai cyfarfodydd yn digwydd gyda'r ysgol er 
mwyn darganfod manylion y penderfyniad a byddai'r Corff Llywodraethol yn cael ei gynghori. 
 
Mynegodd yr Aelodau bryder na allent wneud dyfarniad penodol o ran gwerth am arian gan 
nad oedd gan y GCA gystadleuydd yn y farchnad y gellid tynnu cymhariaeth ohoni a mynegi 
pryder unwaith eto am ddiffyg data penodol Caerffili. 
 
Eglurwyd y byddai dadansoddiad gwasanaeth yn dasg anodd ei chwblhau wrth i'r GCA 
weithredu ar ôl troed rhanbarthol ac felly dadansoddodd ei ganlyniadau yn rhanbarthol.  
Cyfeiriodd Mr Wellington at y diffyg ymateb gan Aelodau mewn perthynas â'r Cynllun Busnes 
ac atgoffodd y pwyllgor eu bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r awdurdod lleol. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo yn amodol ar gynnwys pryderon Aelodau ynghylch diffyg cynnydd ar lefel 
uwchradd. 
 
Yna, symudwyd ac eiliwyd gwelliant, heb ddata penodol Caerffili, na all yr Aelodau benderfynu 
bod y gwerth am arian wedi'i gyflawni ac y dylid cynnwys y data hwn o fewn adroddiadau yn y 
dyfodol. Trwy ddangos dwylo ac wrth nodi bod 1 yn erbyn ac 1 yn ymatal, cytunwyd ar hyn 
gan y mwyafrif yn bresennol a chafodd y newid ei ddatgan i symud ymlaen. 
 

PENDERFYNWYD na allai'r Pwyllgor Craffu Addysg Gydol; Oes benderfynu a oedd 
GAA wedi'i gyflawni heb ddata penodol Caerffili a gofynnodd i hyn gael ei gynnwys 
mewn unrhyw adroddiadau GAA yn y dyfodol. 

 
 
12. PROTOCOL GWASANAETHAU CYFLAWNI ADDYSG CYTUN YSGOLION 

ANAFWYD(GCA) A RHEOLI PERTHYNAS RISG 
 

Cyflwynodd Mr Ed Pryce'r adroddiad a roddodd wybod i'r Aelodau am y Protocol Cytûn 
Ysgolion Anafwyd gan Ganolfan De-ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon 
a Phroses y Gofrestr Risg ategol. 
 
Mae'r Protocol Canolfan De-ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon,  
Ysgolion Sy’n Achosi Pryder yn seiliedig ar arweiniad ac mae'n adlewyrchu'r Model 
Cenedlaethol ar gyfer Gwella Ysgolion.  Mae'n darparu dull cyson o sicrhau bod cefnogaeth a 
her briodol wedi cael ei darparu i sicrhau'r gwelliant angenrheidiol.  Amlinellwyd y fethodoleg 
ar gyfer sefydlu a chynnal cofrestr risg ac esboniwyd y broses ffurfiol ar gyfer y protocol. 
Nodwyd pe bai ysgol yn cael ei roi ar y gofrestr, hysbysir y Pennaeth a'r Corff Llywodraethol 
yn ysgrifenedig, mae'r llythyr hwn yn nodi'r rhesymau dros gynhwysiad a'r cynllun cefnogi ac 
ymyrraeth a gychwynnir er mwyn gyrru perfformiad ymlaen. Yna bydd yr awdurdod lleol mewn 
partneriaeth â'r GCA yn gweithio gyda'i gilydd i bennu amserlen ar gyfer yr adolygiad a'r 
gwerthusiad, a'r gweithgaredd ysgol ddilynol sy'n ofynnol mewn ymgynghoriad llawn gyda'r 
ysgol. 
 
Yna caiff y gofrestr ei adolygu bob tymor gan Uwch Swyddogion a byddai'r cynnydd hefyd yn 
cael ei drafod mewn cyfarfodydd gyda'r Aelod Cabinet dros Fwrdd Addysg a Gwella Addysg.  
Pwysleisiodd Mr Pryce na ellir priodoli'r cynnydd a wneir gan ysgolion yn unig i waith 
partneriaid eraill y GCA sy'n chwarae rhan bwysig, yn enwedig arweinwyr yr ysgol a chyrff 
llywodraethu sy'n ffactor allweddol wrth sicrhau gwelliant ysgol. 
 
Cyfeiriwyd yr aelodau at y tabl yn adran 4.10 yr adroddiad a oedd yn manylu ar y gofrestr 
risgiau fel y'i cyflwynwyd i'r cyfarfod diwethaf o Uwch Swyddogion ALl a'r GCA.  Nodwyd bod 
yr ysgol Idris Davies newydd wedi'i osod yn y categori Amber yn syml i sicrhau  bod  digon o 
gymorth mewn lle yn ystod y broses drosglwyddo.  Yna cyfeiriwyd yr aelodau at y tablau yn 
Nhudalen 50 y pecyn a oedd yn dangos sefyllfa ysgolion cynradd ac uwchradd mewn 
perthynas ag un pennawd penodol allweddol ar berfformiad ar un ar bresenoldeb ar gyfer pob 
un o'r 3 blynedd diwethaf.  



 

 
Diolchodd y Cadeirydd i Mr Pryce am ei adroddiad a chroesawyd cwestiynau'r Aelodau. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gynnwys Ysgol Idris Davies o fewn y gofrestr risgiau a gofynnodd am 
eglurhad a ellid defnyddio dangosydd ar wahân ar gyfer ysgolion newydd yn hytrach na'u rhoi 
o fewn dangosydd oren. Esboniodd Ms Julie Wood, Prif Ymgynghorydd Her Caerffili mai 
system gategoreiddio genedlaethol oedd hon ac nid oedd yn label o lwyddiant neu fethiant, 
ond yn hytrach dynodwr lefel y gefnogaeth sydd ei angen a bod stori unigol y tu ôl i'r 
dangosyddion data. Cadarnhaodd y byddai'r GCA, yr ALl a'r ysgol wedi cytuno ar y lefel o 
gefnogaeth sydd ei angen er mwyn gwneud cynnydd. 
 
Sicrhaodd Mr Price'r Aelodau mai dim ond i sicrhau bod gan yr ysgol newydd gefnogaeth 
ddigonol i'w gymryd trwy'r broses drosglwyddo, pecyn ôl-ofal o fathau yn ystod cyfnodau 
cynnar datblygiad ac integreiddio ysgol newydd. Byddai Ymgynghorwyr Her a Mentoriaid yn 
rhan o'r pecyn cymorth a roddir o amgylch ysgolion newydd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n bosibl sicrhau rhyw fath o adborth gan ysgolion newydd o 
ran gwersi a ddysgwyd o Gwm Rhymni, Ysgol Uwchradd Islwyn ac Idris Davies. 
 
Anogodd y Prif Swyddog Addysg yr Aelodau i gadw ymdeimlad o gymesuredd o gwmpas y 
dangosyddion a phwysleisiodd mai dim ond 2 ysgol oedd mewn categoreiddio coch ond 
cytunodd nad oedd cynnydd ar lefel uwchradd yn symud ar gyflymder ddigon cyflym. O fewn y 
dangosyddion hyn roedd arwyddion da o sut y gellir cyflawni gwelliant pan oedd pawb yn 
gweithio gyda'i gilydd. 
 
Mynegwyd pryderon ynghylch recriwtio Penaethiaid yn enwedig pan oedd arweinyddiaeth yn 
chwarae rhan mor bwysig o wella a chynnal cynnydd. 
 
Cadarnhawyd bod cyfleoedd Datblygu Arweinwyr yn cael eu harchwilio a bod model dysgu 
proffesiynol yn cael ei ystyried er mwyn datblygu a chynnal potensial arweinyddiaeth yn y 
dyfodol. Cyfeiriwyd hefyd at Gymhwyster Cenedl ar gyfer Prifathrawiaeth a derbyniwyd 
pwysigrwydd cynllunio wrth gefn. 
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad yn llawn, fe'i symudwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn 
adroddiad y Swyddog yn cael eu cymeradwyo a thrwy godi dwylo cytunwyd yn unfrydol. 

 
      PENDERFYNWYD ; 
 
(i)   nodi'r adroddiad a sylwadau'r Aelodau ar yr adroddiad; 
 

(ii)   Nododd yr Aelodau'r prif gryfderau a'r meysydd i'w datblygu yn ysgolion 
Caerffili. 

 
 
13. BLAENORIAETHAU'R GYFADRAN ADDYSG A DYSGU GYDOL OES AR GYFER 2018 I 

2023 
 
 Cyflwynodd Mrs S. Richards, Pennaeth Gwasanaeth, Cynllunio a Strategaeth Addysg yr 

adroddiad a oedd yn manylu ar flaenoriaethau'r Gyfadran Addysg ar gyfer 2018 i 2023. 
 

Nodwyd bod y gyfadran wedi nodi 6 blaenoriaeth a amlinellwyd yn adran 4.3 yr adroddiad, 
nodwyd y rhain i gynnwys: codi safonau, cyflwyno'r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, EOTAS, 
codi presenoldeb, cynhwysiad ac anghenion dysgu ychwanegol a lleihau'r effaith o dlodi. O'r 
rhain, cynigiwyd 8 blaenoriaeth gwasanaeth a chyfeiriwyd yr Aelodau at adran 4.5 yr 
adroddiad a'r siart yn Atodiad B. Nodwyd y blaenoriaethau craidd a fydd yn sail i waith 
llwyddiannus y Gyfadran fel diogelu, cynllunio ariannol tymor canolig a gweithlu'n dda, a bod 
yn ddatblygiad proffesiynol parhaus. 
 



 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Swyddog am yr adroddiad a chroesawyd cwestiynau'r Aelodau. 
 
Cyfeiriodd Aelod y posibilrwydd o gysylltiadau rhwng cludiant a phresenoldeb ac a fyddai 
polisi cludiant  yn cynorthwyo yn y maes hwn. Cytunodd y swyddogion i fynd â hyn ymlaen at 
Reolwr Peirianneg Priffyrdd mewn perthynas â chysylltiadau cludiant cyhoeddus.  Nodwyd 
nad oedd ESTYN yn derbyn cludiant fel esgus am lefelau presenoldeb gwael.  Tybir yr 
aelodau, o ran gwella presenoldeb, ymchwiliwyd pob dull gan bob ysgol gan gynnwys 
gweithio gyda theuluoedd a phlant. Er enghraifft, gweithio gyda phlant i gael gwared ar ofn o 
gyrraedd yn hwyr a chytunwyd y byddai yna rywbeth newydd i'w geisio bob tro. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo. Cytunwyd ar hyn yn unfrydol drwy godi dwylo. 
 

PENDERFYNWYD cytuno ar Flaenoriaethau'r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol 
Oes ar gyfer 2018 i 2023. 

 
 
 Terfynwyd y cyfarfod am 7.40pm. 
 
 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn ddarostyngedig i unrhyw ddiwygiadau neu 

gywiriadau a gytunwyd a'u cofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3ydd 
Gorffennaf 2018 fe'u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

 
 

_______________________ 
CADEIRYDD 

 


